

สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑	รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังจังหวัดระยอง	<p>คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สถานะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้</p> <p>๑) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า</p> <p>อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ ๑.๕</p> <p>การจ้างงาน +๕.๑%</p> <p>รายได้เกษตรกร +๔๘.๐%</p> <p>มูลค่าการนำเข้า ๔๙,๕๘๙ ล้านบาท</p> <p>ส่งออกด้านศุลกากร ๑๒๔,๖๗๔ ล้านบาท</p> <p>รายได้จัดเก็บ ณ ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๐๗,๗๔๘.๙ ล้านบาท +๑๓.๗%</p> <p>๒) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>(๑) งบจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๗๐.๖๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๘๖.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๖</p> <p>(๒) งบกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๐๘.๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๗.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙</p>	<p>มติที่ประชุม :</p> <p>๑. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง นำเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดระยองนำข้อเสนอจากที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณำเสนอในที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป</p>	สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>(๓) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีวงเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ จำนวน ๓,๒๒๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๖๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๙</p>		
๒	<p>รายงาน สถานการณ์น้ำ ของจังหวัดระยอง</p>	<p>ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง นำเสนอ ดังนี้ ๑) ปริมาณน้ำในอ่างสำคัญของจังหวัดระยอง มีปริมาณเก็บกัก ๕๙๗.๙๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำปริมาณ ๒๖๖.๗๑ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๒) ความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดระยอง ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ช่วงวันที่ ๔ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ปริมาณน้ำในอ่าง ๒๖๖.๗๑ ล้าน ลบ.ม. ความต้องการใช้น้ำ ๑๑๙.๐๓ ล้าน ลบ.ม. : ปริมาณน้ำในอ่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในภาคการเกษตร (พื้นที่ชลประทาน) และกิจกรรมอื่นๆได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง)</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. รับทราบตามที่โครงการชลประทานระยอง เสนอ ๒. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง เร่งรัด จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมขยายเขตพื้นที่กระจายน้ำนอกเขตชลประทาน โดยเร็ว และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. ไปพิจารณาดำเนินการและ รายงานผลความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป</p>	<p>โครงการชลประทานระยอง</p>
๓	<p>การสำรวจข้อมูล การใช้ไฟฟ้าใน โรงงานอุตสาหกรรม ที่ผลิตใช้เอง</p>	<p>พลังงานจังหวัดระยอง นำเสนอ ดังนี้ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา มีข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดระยอง ว่าปัจจุบันโรงงานมีการนำโซล่าเซลล์มาใช้มากขึ้นโดยผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน แต่ไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูล ด้านการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ผลิตขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่ เช่น มีจำนวนกี่โรงงาน และใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดระยอง และวิเคราะห์เศรษฐกิจได้แม่นยำมากขึ้น โดยที่ประชุมได้มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ประสานข้อมูลดังกล่าวกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลมา</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. รับทราบตามที่พลังงานจังหวัดระยอง นำเสนอ ๒. มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดระยอง บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>สำนักงานคลังจังหวัดระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>ประกอบการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ให้มีความชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่แจ้งข้อมูลให้สำนักงานกำกับกิจการพลังงานจังหวัดระยอง ๑๒ ราย ขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๑,๗๓๔.๔๘ กิโลวัตต์ คิดเป็นค่าไฟฟ้าปีละ ๘๕.๖๖๑ ล้านบาท</p>		
๕	<p>การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกตะพง</p>	<p>นายปกครอง ชาญโลหะ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ ดังนี้</p> <p>เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติให้นำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณสี่แยกตะพง ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมานาน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเทศกาลงานผลไม้ของจังหวัดระยอง ประกอบกับขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนสาย ๓๖ โดยจะมีกำหนดแล้วเสร็จในปีช่วงปลาย พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งส่งผลต่อการจราจรติดขัดในบริเวณสี่แยกตะพง ในการนี้ จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงระยอง ดังนี้ (๑) กำหนดรูปแบบการก่อสร้างและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ เพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป (๒) มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนถนนสายรอง เพื่อเพื่อระบายรถออกไปจากทางตรง เช่น ทางไปหาดแม่รำพึงจะมีถนนสายรอง ที่จะผ่านไปได้หลายทาง</p>	<p>มติที่ประชุม :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบตามที่ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ ๒. มอบหมายแขวงทางหลวงระยองจัดทำรายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการนำเสนอเหตุผลความจำเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และผลักดันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็ว 	<p>แขวงทางหลวงระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๖	การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม	<p>นายสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นำเสนอ ดังนี้</p> <p>เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.รย.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองได้นำเสนอปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม Road show เพื่อประชาสัมพันธ์โรงแรมหรือทำการตลาดได้ ในการนี้จึงขอเสนอ ให้คณะกรรมการ กกร. จังหวัดระยอง พิจารณานำแนวทางแก้ไขปัญหาในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย</p>	<p>มติที่ประชุม :</p> <p>๑. รับทราบตามที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นำเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จำแนกกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน และปัญหาที่เกิดความเดือดร้อน เช่น ๑) กำลังจะสร้างใหม่ ๒) จากการปรับปรุงรูปแบบ/ตัดแปลงอาคาร และ ๓) ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการแต่เปิดให้บริการแล้ว พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาละเอียดด้วย</p> <p>๓. มอบหมายมอบหมายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบการโรงแรม เสนอให้จังหวัดระยองพิจารณา</p>	<p>-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง</p> <p>- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง</p> <p>-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง</p> <p>- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง</p>